



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า

## กพฐ.เห็นชอบประกาศนโยบายรับนักเรียนปี 55 คงหลักการเดิม

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2555 ตามที่ สพฐ.ได้นำเสนอโดยหลักการนโยบายการรับนักเรียนหลัก ๆ เหมือนปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะมีนโยบาย 12 ข้อ ดังนี้ 1.ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค 2.สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษิตตามความเหมาะสม 3.ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษิตภาคบังคับครบทุกคน 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 5.ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 6.ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ 7.สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียนและประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนรับนักเรียนของรัฐ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย

8.ส่งเสริมให้คณะกรรมการ สพป. และ สพป. คณะกรรมการ สพม. และ สพม. ดำเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 9.สนับสนุนให้ สพป.แจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียน จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และ สพม.ที่นักเรียนจะเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 10.ส่งเสริมให้ สพป.และ สพม.ติดตามและดูแลให้จำนวน นักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 11.ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับ นักเรียนอย่างหลากหลายและ 12.สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากเด็กที่ได้เข้า เรียนแล้วแต่ไม่ได้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการรับเข้าเรียน

สำหรับแนวทางการคัดเลือกนักเรียน โดยหลักการจะเหมือนเดิมแบ่งเป็น ในเขตพื้นที่ บริการ ไม่เกิน ร้อยละ 50 และการรับนักเรียนทั่วไป ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งในทุกช่วงชั้นจะยึด หลักเกณฑ์เดียวกัน โดยโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงหากมีผู้สมัครเกินกว่าที่โรงเรียนจะรับ ได้ให้มีการจัดสรรโอกาสอย่างเป็นธรรม ส่วนจะใช้วิธีการจับฉลากหรือสอบคัดเลือกให้เป็น อำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษากำหนด ส่วนการรับนักเรียนทั่วไปที่ใช้วิธีการสอบ คัดเลือก ชั้นม. 1 และ ม.4 ให้ใช้ผลการสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 และคะแนนทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติชั้นพื้นฐาน (O-Net) ร้อยละ 20

อย่างไรก็ตามจะมีข้อยกเว้นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนเฉพาะม.ปลาย จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ. นครศรีธรรมราช, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.พิษณุโลก,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.สกลนคร ,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็ริงวิสุทธาธิบดี จ.ฉะเชิงเทรา,โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี, โรงเรียนน่านประชาอุทิศ จ.น่าน ,โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จ.อุดรธานี และโรงเรียนศรีวิชัย วิทยาลัย เนื่องจากโรงเรียนกลุ่มมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น จึงกำหนดให้ใช้คะแนนO-Netในการ คัดเลือกไม่เกินร้อยละ 20 และคะแนนสอบไม่เกินร้อยละ 80